

## Thông tin Quan trọng về buổi Thăm khám Trực tuyến Sắp tới

Kính gửi bệnh nhân của Maimonides,

Maimonides đang chuyển sang một nền tảng thăm khám trực tuyến mới để nâng cao trải nghiệm thăm khám trực tuyến của bạn. Vì bạn hay con bạn đã có một hoặc nhiều cuộc thăm khám trực tuyến theo lịch, chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và có thể truy cập ứng dụng mới của chúng tôi.

**Trước hết, để hướng dẫn bạn qua quy trình chuyển đổi này, hãy chờ email có liên kết và hướng dẫn cách đăng ký cũng như truy cập nền tảng mới**

1. Tùy thuộc vào thời điểm xếp lịch thăm khám trực tuyến sắp tới mà bạn có thể sẽ nhận được email hủy (các) buổi thăm khám ảo sắp tới **trong hệ thống hiện tại**
2. (Các) buổi thăm khám trực tuyến sắp tới sẽ được **tự động xếp lịch lại** trong hệ thống của chúng tôi với **ngày giờ như cũ**
3. Bạn sẽ nhận được **lời mời qua email**, mời bạn tham gia (các) **buổi thăm khám trực tuyến đã được xếp lịch lại**, kèm theo liên kết và hướng dẫn cách đăng ký cũng như truy cập nền tảng mới của chúng tôi

Lưu ý, bạn sẽ không cần hẹn lại lịch (các) buổi thăm khám trực tuyến. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký sau khi nhận được liên kết mời qua email.

**Với các buổi thăm khám diễn ra từ ngày 9 tháng 3 trở đi, bệnh nhân sẽ cần sử dụng ứng dụng Maimonides Virtual Care mới.**

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề chuyển đổi này hoặc về buổi thăm khám trực tuyến, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số (718)-283-2665. Chúng tôi rất cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong quá trình chuyển đổi này và rất mong được phục vụ bạn tốt hơn với Maimonides Virtual Care!

Đối tác vì sức khỏe của bạn,

Đội ngũ Maimonides Virtual Care

còn tiếp →



انقر هنا لقراءة هذا المحتوى باللغة العربية.

এটি বাংলায় পড়তে এখানে ক্লিক করুন।

點此閱讀中文版本。

Klike **isit** pou li sa a an Kreyòl Ayisyen.

Cliquez **ici** pour lire ce guide en français.

हिंदी में पढ़ने के लिए **यहाँ** क्लिक करें।

اس دستاویز کو اردو میں پڑھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

Nhấp vào **đây** để đọc hướng dẫn bằng tiếng Việt.

Để thuận tiện cho quý vị, bản dịch sang các ngôn ngữ liệt kê ở trên có sẵn tại đường dẫn URL sau đây: <https://maimo.org/maimonides-virtual-care/transition-letter/>



Nếu bạn cần được trợ giúp về ứng dụng hoặc vấn đề đăng ký, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng: **833-392-0783**.